

Cookies Policy

นโยบายคุกกี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (<https://squeezebytipco.tipcoshop.com>) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กเพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เช่น วัน-เวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เราเข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ อุปกรณ์ที่ใช้ใช้งานของท่าน เช่น โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่านเพื่อเป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์

ทีปโก้ใช้คุกกี้อย่างไร

ทีปโก้ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทำให้ ทีปโก้ สามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของ ทีปโก้ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และในบางกรณี ทีปโก้ อาจจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP

Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

คุกกี้ที่ ทัปโก้ ไซ มีวัตถุประสงค์การใช้งานดังนี้

1. **Necessary Cookie (คุกกี้จำเป็นอย่างยิ่ง)** คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัท และไม่สามารถปิดในระบบของบริษัทได้ โดยปกติคุกกี้เหล่านี้จะถูกตั้งค่าเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่ท่านกระทำเท่านั้น ซึ่งรวมถึงคำขอบริการ เช่น การตั้งค่าการกำหนดลักษณะความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้บล็อกหรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ แต่หลังจากนั้นบางส่วนของเว็บไซต์จะใช้งานไม่ได้ คุกกี้เหล่านี้ไม่เก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านไว้
2. **Functional Cookie (คุกกี้ประสิทธิภาพ)** คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้บริษัทนับจำนวนการเยี่ยมชมและแหล่งที่มาของปริมาณการใช้งาน เพื่อให้บริษัทสามารถวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ของบริษัทให้ดีขึ้น คุกกี้เหล่านี้ยังช่วยให้บริษัททราบว่าหน้าเว็บใดได้รับความนิยมมากและน้อยที่สุด และดูวิธีที่ผู้เยี่ยมชมไปยังส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ ข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยคุกกี้เหล่านี้จะเป็นข้อมูลแบบรวม ฉะนั้นจึงไม่สามารถระบุชื่อได้ หากท่านไม่อนุญาตคุกกี้เหล่านี้ บริษัทจะไม่ทราบว่าท่านได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อใด และจะไม่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้
3. **Analytics Cookie (คุกกี้สถิติ)** บริษัทได้ใช้คุกกี้ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ตัวอย่างเช่น หน้าที่ท่านเข้าชม ลิงก์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมแต่ละหน้า บริษัทใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยให้บริษัทเข้าใจว่าผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไร และเพื่อดูแลให้เว็บไซต์ทำงานอย่างถูกต้อง บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลนี้ไปเพื่อการตลาดหรือการโฆษณา และจะไม่เปิดเผยกับบุคคลที่สาม
4. **Marketing Cookie (คุกกี้การตลาด)** คุกกี้เหล่านี้อาจได้รับการตั้งค่าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทโดยพันธมิตรด้านโฆษณา ซึ่งสามารถแบ่งปันและใช้โดยบริษัทเหล่านั้นเพื่อสร้างข้อมูลความสนใจของท่าน รวมถึงแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องแก่ท่านบนเว็บไซต์อื่น ๆ โดยจะขึ้นอยู่กับการระบุเบราว์เซอร์และอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของท่านเป็นการเฉพาะ หากท่านไม่อนุญาตคุกกี้เหล่านี้ ท่านจะเห็นโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายน้อยลง

ท่านจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร

บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ หากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง

- Apple Safari
 - <https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac>
- Google Chrome
 - <https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en>
- Microsoft Edge
 - <https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd>
- Mozilla Firefox
 - <https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US>

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ ทีปโก้ที่ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของทีปโก้ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวิดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย ซึ่ง

เว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของ 3-rd party จะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ ทิปโก้ ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

นโยบายฉบับนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดย ทิปโก้ จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น ทิปโก้ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ 1 ถนน พระราม 6 แขวง พญาไท เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเลขโทรศัพท์ 02-736-200

e-mail: dpo@tipco.net